



รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และพิธีทางศาสนาตามหามงคล 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ้ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566



รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้านายฝ้ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566



ข่าวรอบสัปดาห์  
**มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**  
CHIANG MAI UNIVERSITY WEEKLY NEWS | <https://cmu.ac.th>  
ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 วันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2566

## มช. - แอตแลนต้า กุ่มทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดโรงงานผลิตกัญชาทางการแพทย์ มาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย เตรียมต่อยอดสู่อุตสาหกรรมระดับโลก

### รองอธิการบดี มช. ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรองประธานเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิดา บุญโยดม รองอธิการบดี กำกับ การบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566



**CMU CHIANG MAI UNIVERSITY**

## ขอแสดงความยินดีกับ



**รศ.ดร.สุทธเขตต์ นาคะเสถียร**

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับตำแหน่ง **ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย**



**ศ.ดร.จกพันธ์ สุทธิรัตน์**

รองอธิการบดี ด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับตำแหน่ง **รองประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย**



**รศ.ดร.วินิดา บุญโยดม**

รองอธิการบดี กำกับการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. - แอตแลนต้า กุ่มทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดโรงงานปลูกกัญชาในระบบปิด เพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย เดินหน้าผลิตเพื่อออกสู่การใช้งานจริงต้นปี 2567 พร้อมเตรียมต่อยอดสู่อุตสาหกรรมระดับโลก ภายใต้แนวคิด “ผลิตโดยคนไทย มาตรฐานสากล เพื่อคนทั้งโลก”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และ บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยาโรค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตสารสกัดกัญชา ระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยอาศัยทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลักดันสู่การใช้งานจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย และจากความร่วมมือวิจัยและพัฒนานี้จึงนำไปสู่การสร้าง และเปิดตัวโรงงานผลิตกัญชาทางการแพทย์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญญา จตุรสิทธา สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ได้กล่าวรายงานว่า โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มช. และ บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด เรื่อง วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชา ระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากโรคร้ายแรงและโรคเรื้อรังหลายโรคในปัจจุบัน ยังไม่มียารักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย เช่น โรคลมชัก ที่รักษายากและต้องอยู่ยารักษา และโรคพาร์กินสัน ทำให้แพทย์ได้หันมาใช้ยาแผนปัจจุบันที่ผลิตจากพืชสมุนไพรโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เข้ามาช่วยในการรักษาด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตกัญชาเกรดการแพทย์ตลอดทั้งกระบวนการ โดยอาศัยทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญของ มช. ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การคัดเลือกพัฒนาสายพันธุ์และการวิจัยสถานะในการปลูกที่เหมาะสม โดยคณะเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางน้ำ คือ การสกัด และการควบคุมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาเป็นสูตรตำรับยา โดยคณะเภสัชศาสตร์ ไปจนถึง

(อ่านต่อหน้า 2)

# เขตรัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ชเมภรณ์ ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณบัญชา แก้วงาม รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และรองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภักดิ์ตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม



สภานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสภานักงานพบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรที่นำมาสู่การรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อเสนอดังกล่าวต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น รางวัลโครงการส่งเสริมสุขภาพ Role Model fitness test ประจำปี พ.ศ.2566 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คุตตระกูล ประธานสภานักงาน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ สวาทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงิน จำนวน 250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาท)จาก น.ส.ภัคธินันท์ กิตติวรเสนีย์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนและตอบรับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “จักกทันต์เกมส์” ณ ห้องประชุมจตุรฤ จันท์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566



นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสาขางานกิจการสาขา 3 เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินสนับสนุนและหารือความร่วมมือในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 จักกทันต์เกมส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ สวาทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมจตุรฤ จันท์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

## มช. - แอตแลนต้า ทุ่มทุนกว่า 1,000 ล้านบาท (ต่อจากหน้า 1)

ปลายน้ำ คือ การทดสอบทางคลินิกและการนำไปใช้ทางการแพทย์ โดยคณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งยังมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมบูรณาการ และมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ด้านนายศุภเดช อำนวยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด กล่าวว่า โรงงานผลิตกัญชาทางการแพทย์ได้นำผลการวิจัยของ มช. มาใช้ในขั้นตอนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง โดยลงทุนสร้างโรงงานพร้อมงบวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมกว่า 1,000 ล้านบาท บนเนื้อที่ 16 ไร่ ที่ประกอบด้วย 2 อาคารหลัก ได้แก่ อาคารปลูก และอาคารผลิต อาคารปลูกกัญชาจะเป็นโรงเรือนปิดมีการใช้เทคโนโลยี Indoor Cultivation และปฏิบัติตามแนวทางของหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร มกษ. 3502-2561 และ Good Agricultural and Collection Practices (GACP) ภายใต้ห้องสะอาดระดับ Cleanroom Class D ที่สามารถปลูกกัญชาได้ผลผลิตดอกกัญชาแห้งเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 7,000 กิโลกรัมต่อปี อาคารผลิตใช้เทคโนโลยีการสกัดด้วยเครื่อง Supercritical CO2 ประสิทธิภาพสูง นำเข้าจากอเมริกา รวมถึงเครื่องจักร และอุปกรณ์ จากบริษัทชั้นนำของโลกที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP PIC/S) ซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะสามารถผลิตยา Oral Liquid Dosage Form ได้ไม่ต่ำกว่า 220,000 ขวด ต่อปี รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีขั้นสูงจากการวิจัยและพัฒนาของ มช. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาณุกา อานันทนะ รองอธิการบดี ในฐานะผู้รับผิดชอบในการประสานงานและเจรจาเพื่อจัดทำแบบธุรกิจและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ได้กล่าวเสริมว่า ภายในงานเปิดตัวโรงงานฯ ในวันนี้ ยังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การนำผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในนาม บริษัท แคนนาคู ฟาร์ม จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการปลูก ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ได้จากผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้ในการรักษาทางการแพทย์ โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกล็อตที่มีการนำไปใช้งาน

ในฐานะประธานการเปิดโรงงาน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดโรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์และสรุปถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือ ว่า โรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์มุ่งหวังที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ยาจากสารสกัดกัญชาที่ผลิตได้เองภายในประเทศทุกกระบวนการ มีมาตรฐานครบถ้วน เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมระดับโลก นอกจากนี้ มช. และบริษัทฯ ยังมีแนวทางจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรตำรับยา กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ยา กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาโรคอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด ภาวะปวดประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่เฉพาะเพื่อคนไทยแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลก ดังแนวคิด “ผลิตโดยคนไทย มาตรฐานสากล เพื่อคนทั้งโลก”

# ถูกเข้าปสัมพันธ



ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Upskills ปั้น TikTok ให้ตั้ง ทำคอนเทนต์ให้ปัง” ให้กับนักศึกษาเก่า เพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงษ์ ลิขิตชิววัน เจ้าของช่อง TikTok อาตี๋วิว นักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์นวัตกรรมสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน

# วิ่งมาราธอน CMU – Chiang Mai Marathon 2023 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมร่วมเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**CMU Run the legacy 60 years of CMU**  
CHIANG MAI MARATHON NOV 26, 2023  
MARATHON - HALF MARATHON - MINI MARATHON - FUN RUN - VR RACE

**ENTRY FEE AND PRIVILEGE VR RACE**

	PRICE	RUNNING SHIRT	MEDAL	FINISHER SHIRT	GIFT 1	GIFT 2	GIFT 3
<b>IRON HEART</b>	1,288 BAH/T						
<b>MARATHON</b> 42.195 km	1,030 BAH/T						
<b>HALF MARATHON</b> 21.1 km	824 BAH/T						
<b>MINI MARATHON</b> 10.5 km	618 BAH/T						
<b>COMBO</b>	2,266 BAH/T						

\* อัตราบริจาคโดยรวมค่าลงทะเบียน \*

ติดต่อสอบถามได้ที่ CMU Marathon

กลับมาอีกครั้งกับการวิ่งมาราธอน CMU – Chiang Mai Marathon 2023 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นี้ ภายใต้ธีม “Run the Legacy 60 Years of CMU” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มเปิดรับสมัครนักวิ่งที่สนใจสองรอบ คือรอบ VIP วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ถึงก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 29 สิงหาคม 2566 และรอบปกติในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 3 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ [www.cmu-marathon.com](http://www.cmu-marathon.com) ทั้งรูปแบบ Onsite และ Virtual Run โดยมีอัตราขอรับบริจาคดังต่อไปนี้

รูปแบบ Onsite รับสมัครนักวิ่งไม่เกิน 6,500 คน

- VIP ระยะทางตามระยะที่สมัคร อัตราขอรับบริจาค 3,000 บาท
- Full Marathon ระยะทาง 42.195 km. อัตราขอรับบริจาค 1,200 บาท
- Half Marathon ระยะทาง 21.1 km. อัตราขอรับบริจาค 1,000 บาท
- Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km. อัตราขอรับบริจาค 800 บาท
- Fun Run ระยะทาง 5.5 km. อัตราขอรับบริจาค 600 บาท

นักวิ่งที่ติดอันดับ Top 30 จาก Virtual Run ของปีที่ผ่านมา ระบบจะส่งข้อมูลให้ท่านผ่านทางอีเมลเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 11 – 30 สิงหาคม 2566

รูปแบบ Virtual Run (4) รับสมัครไม่จำกัดจำนวน

- Iron Heart ระยะทาง 123 km. อัตราขอรับบริจาค 1,288 บาท
- Full Marathon ระยะทาง 42.195 km. อัตราขอรับบริจาค 1,030 บาท
- Half Marathon ระยะทาง 21.1 km. อัตราขอรับบริจาค 824 บาท
- Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km. อัตราขอรับบริจาค 618 บาท
- Combo ระยะใดก็ได้ อัตราขอรับบริจาค 2,266 บาท

(รับเหรียญและเสื้อ Finisher ทั้ง Full, Half, Mini)

กำหนดส่งผลการวิ่งก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 อัตราขอรับบริจาคข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินบริจาคทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับระยะ Fun Run โดยปีนี้ได้รับเปลี่ยนเส้นทางเปิดประสบการณ์ใหม่ให้สามารถวิ่งเข้าไปสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย รวมถึงสำนักหอพักนักศึกษา และกองทุน 60 ปี CMU Student Startup เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “60 ปี มข. สู่ออนาคตที่ยั่งยืน” ตลอดจนมอบเงินสนับสนุนให้สวนสัตว์เชียงใหม่สำหรับจัดซื้ออาหารให้สัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ เส้นทางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

Page: [CMU Marathon](http://CMU Marathon) และเว็บไซต์ [www.cmu-marathon.com](http://www.cmu-marathon.com)

## เขตรื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ KM Arch CMU การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรได้องค์ความรู้ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากรมาถ่ายทอดและนำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ การจัดทำข้อจัดจ้าง โครงการวิจัยและบริการวิชาการ และระบบ ARCH e-Procurement (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง), การใช้งานระบบเบิกจ่ายพัสดุแบบออนไลน์, ระบบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU e-Meeting และ Introduction to Power BI โดย งานการเงิน การคลังและพัสดุ ร่วมกับ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการร่วมกับกรมการสัตววิทยาทหารบก กองทัพบก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การศึกษาพันธุกรรมสีขนพื้นฐานในม้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตม้าสีเข้ม และ การศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกเพศม้าเพื่อเพิ่มพันธุ์ม้าสำหรับเพิ่มสัดส่วนลูกม้าเพศผู้ โดยได้นำเสนอแก่ พลเอก ณรงค์พันธุ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก คณะประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนักเรียนนายร้อย ผู้เข้าร่วมในพิธีการวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก



ศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พานิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และสัตวแพทย์ เข้าพบนายกิตติพงศ์ วงศ์ฟู ผู้ช่วยกรรมการบริหาร Tiger Kingdom Chiang Mai เพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ตลอดจนการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสือต่อไป เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ Tiger Kingdom Chiang Mai อ.แม่อิง จ.เชียงใหม่



อาจารย์ ดร.อภิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณอุบลนิตดา (ลิ้มจรรยา) สุภาวรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 54 ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ โดยมีทีมงานศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

## “เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 •

กิจกรรม CMU Job & Education Fair 2023  
วันศุกร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.  
ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มข.  
แะ: Co-working Space ศูนย์อาหารกินในมอ มข.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวัลย์

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# มช. iewางการสตาร์ทอัพไทย เปิดตัว “builds” โปรแกรมปั้นสตาร์ทอัพจากนักศึกษา แบบครบวงจร ที่แรกในประเทศ พร้อมผสานความร่วมมือในการให้ความรู้ผ่าน LIVE Platform ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งเป้าดันนักศึกษา 4,200 ราย สร้างธุรกิจจริงระหว่างเรียน



เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดตัว โปรแกรม builds (CMU Startup & Entrepreneurial Platform) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม โดยหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 60,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยก้าวสำคัญในการทำให้เป้าหมายสำเร็จ คือ ความมุ่งมั่นในการผลักดันสตาร์ทอัพ ที่มีรากฐานจากงานวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำงานวิจัยหรือเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยมาสร้างเป็นธุรกิจผ่านการ Spin-off ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทย

อธิการบดี มช. ได้ให้เหตุผลสำคัญ 4 ประการ ในการผลักดันให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. ช่วยสร้างทักษะของผู้ประกอบการที่จำเป็นในอนาคต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะมีทักษะความรู้เชิงลึกในด้านความเป็นผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือการบริหารจัดการ 2. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ Tech Spin-off จาก มช. โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและงานวิจัย ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมาสร้างธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างมูลค่าสูงได้ 3. เกิดการจ้างงานทักษะสูงในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงาน เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสร้างโอกาสโดยการเพิ่มศักยภาพและทักษะแล้วยังช่วยให้มีงานรองรับในภูมิภาค ทำให้มีโอกาสมหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยไม่ต้องจากครอบครัวไปทำงานที่ส่วนกลางหรือในเมืองหลวงเพียงอย่างเดียว 4. เป็นเครื่องมือช่วยเร่งการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น การผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพ ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเร่งการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น ทำให้เกิดธุรกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้ ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริหารนวัตกรรม กล่าวว่า การเปิดตัวโปรแกรม builds ซึ่งเป็นโปรแกรมการสร้างสตาร์ทอัพและความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้ มุ่งหวังที่จะสร้างกลไกการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาอย่างครบวงจร โดยโปรแกรม builds จะมีการทำงานผ่าน 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ 1. Entrepreneurial course plug in การจัดทำหลักสูตรผู้ประกอบการ ที่เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 2. Education sandbox การสร้างธุรกิจและสามารถแลกเปลี่ยนหน่วยกิตสำหรับการจบการศึกษาได้ 3. Incubation program โปรแกรมการบ่มเพาะและการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ 4. Startup club คอมมูนิตีของการสร้างสตาร์ทอัพจากนักศึกษาในหลากหลายคณะ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ และค้นหาเพื่อนร่วมทีมในการจัดตั้งบริษัท 5. Financial support mechanism กลไกการสนับสนุนเงินลงทุนในการสร้างธุรกิจ โดยองค์ประกอบทั้ง 5 จะเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถ จัดตั้งและดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพควบคู่ไปกับการเรียนแบบปกติอย่างราบรื่น

อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของโปรแกรม builds คือ ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำหลักสูตรออนไลน์ของ LIVE Platform มาใช้ให้ความรู้กับนักศึกษา และเมื่อนักศึกษาเรียนหลักสูตรที่ถูกคัดเลือกมาจนจบจะสามารถนำไปนับเป็นหน่วยกิตได้ ซึ่ง มช. ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่นำเอาหลักสูตรออนไลน์ของ LIVE Platform มาผนวกร่วมกับวิชาในมหาวิทยาลัยจนได้หน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป จะมีการกำหนดให้ความรู้ด้านผู้ประกอบการเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปที่นักศึกษา มช. ทุกคนต้องเรียนรู้ อีกทั้งจะมีการผลักดันให้เกิดวิชาโท (Minor) ด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มรูปแบบ

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวว่า ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการนั้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย สร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในด้านการเป็นผู้ประกอบการ ยังเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงท้ายถึงเป้าหมายและความท้าทายว่า ภายในปี 2569 โปรแกรม builds จะสามารถสร้างนักศึกษาที่สนใจการสร้างสตาร์ทอัพ และความเป็นผู้ประกอบการได้มากกว่า 4,200 คน เกิดทีมนักศึกษาที่เริ่มสร้างธุรกิจไม่น้อยกว่า 600 ทีม นำไปสู่การตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพไม่น้อยกว่า 240 บริษัท เกิดการจ้างงานทักษะสูงในพื้นที่มากกว่า 3,600 ตำแหน่ง สร้างรายได้มากกว่า 4,500 ล้านบาท และทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเติบโตขึ้นอีกราว 8,100 ล้านบาท

## NO GIFT POLICY

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

**ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**  
CHIANG MAI UNIVERSITY WEEKLY NEWS | <https://cmu.ac.th>

ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 บรรณาธิการบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี  
 บรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.อภิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  
 กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ นางสาวอรรรัตน์ สว่างแสง นางสาวเมธพร เถลิ้มเขตต์ นางสาวฝัน จิตต์รัตน์ นางวิศรา มาละแซม นายปณัฏ์ ลินสุวรรณ  
 ฝ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำ นายกันตคุณ วงศ์อาษา นางสาวธันยรัช พันธุ์พวง ฝ่ายเผยแพร่ : นายอนุญชัย ดันดีเสริญพงศ์

